

Số: / SNN-TS

Quảng Trị, ngày tháng 01 năm 2021

V/v tăng cường quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị

Thực hiện công văn số 68/UBND-NN ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Trong thời gian qua triển khai thực hiện tăng cường quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển và tại cảng cá đã được kiểm tra, chặt chẽ hơn; Công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản được quản tâm hơn đã góp phần giảm đáng kể số vụ tai nạn tàu cá so với trước đây, đồng thời các chủ tàu, thuyền trưởng đã ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu cá chưa chấp hành nghiêm các quy định về lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình; thực hiện công tác đánh dấu tàu cá chưa đạt yêu cầu... ảnh hưởng đến công tác quản lý tàu cá và bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Trong thời gian tới để quản lý khai thác thủy sản đạt được kết quả cao; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên các vùng biển trong tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; đồng thời kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống khai thác IUU để tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập Quốc tế; Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển.

*( có dự thảo kèm theo)*

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, CCTS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Huân**

